



ĐƯA NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẢNG VÀO CUỘC SỐNG

Quốc hội thảo luận về các dự án luật



Đại biểu Đoàn Thái Bình phát biểu tại hội trường.

Tiếp tục chương trình làm việc kỳ họp thứ ba Quốc hội khóa XIV, sáng ngày 2/6, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Chuyển giao công nghệ (sửa đổi) và thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật.

Đại biểu Nguyễn Thị Thu Dung (Đoàn Thái Bình) phát biểu về nội

dung chính sách của Nhà nước đối với hoạt động chuyển giao công nghệ, đại biểu đề nghị bổ sung cụ thể các quy định liên quan đến chính sách thu hút nguồn nhân lực khoa học công nghệ chất lượng cao; giảm bớt các thủ tục thẩm định trong dự án đầu tư; bổ sung chính sách ưu đãi về lãi suất ngân hàng đối với những khoản đầu tư vào lĩnh vực chuyển giao công nghệ nói chung, đặc biệt là

những công nghệ được khuyến khích chuyển giao mà doanh nghiệp chứng minh được, không chỉ giới hạn đối với nguồn vay từ quỹ phát triển khoa học, công nghệ, quỹ đổi mới công nghệ quốc gia hoặc giới hạn trong đầu tư cho hạ tầng kỹ thuật hoạt động giải mã công nghệ; bổ sung quy định

(Xem tiếp trang 4)
VŨ SƠN TÙNG
(Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh)

100% xã đã có đường ống cấp nước sạch đến trung tâm xã

Sáng ngày 2/6, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Chỉ đạo triển khai thực hiện dự án đầu tư các công trình cấp nước sạch nông thôn để đánh giá tình hình thực hiện các dự án đầu tư trong thời gian qua, phương hướng, nhiệm vụ và giải pháp trong thời gian tới. Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực

UBND tỉnh, Trưởng ban Chỉ đạo chủ trì cuộc họp. Đến hết tháng 5/2017, UBND tỉnh đã chấp thuận cho 29 dự án đầu tư xây dựng công trình nước sạch nông thôn, trong đó có 22 dự án đầu tư mới, 7 dự án nâng cấp, mở rộng. Ngoài ra còn 27 dự án được xây dựng từ nguồn vốn chương trình mục tiêu quốc gia, vốn WB được chuyển giao cho doanh nghiệp quản

lý. Đến hết năm 2016, 100% xã đã có đường ống cấp 1 đến trung tâm xã, mạng lưới đường ống dịch vụ đến các hộ dân đang được tiếp tục triển khai hoàn thiện, tỷ lệ đầu nối cấp nước sạch của một số dự án đạt kết quả cao. Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn một số tồn tại,

(Xem tiếp trang 4)
PHẠM HÙNG



Các công ty luôn bảo đảm chất lượng nước sạch.

Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ

(Tiếp theo và hết)

(Chuyên đề đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phục vụ sinh hoạt chi bộ tháng 6/2017)

II- TỔ CHỨC HỌC TẬP VÀ LÀM THEO TƯ TƯỞNG, ĐẠO ĐỨC, PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH ĐỂ GÓP PHẦN THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TRUNG ƯƠNG 4 KHÓA XII

Trong suốt quá trình lãnh đạo cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn quan tâm và trăn trở về những hiện tượng tiêu cực trong Đảng và xã hội, mà Người thường gọi là vấn nạn quan liêu, tham ô, lãng phí. Người đã để lại nhiều bài nói, bài viết về đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Việc nghiên cứu, học tập những tài liệu quý báu đó có ý nghĩa rất lớn trong công tác xây dựng Đảng hiện nay.

1. Tăng cường công tác giáo dục và tuyên truyền, xây dựng tinh thần chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong cán bộ, đảng viên và nhân dân

Để chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" có hiệu quả cần coi trọng biện pháp phòng ngừa là chính. Vì vậy, công tác giáo dục có một vai trò quan trọng nhằm xây dựng tinh thần phòng và chống, tăng cường ý thức trách nhiệm, để cao vai trò phục vụ nhân dân, phục vụ Tổ quốc của đội ngũ cán bộ... Trong phong trào này, "giáo dục là chính, trừng phạt là phụ".

Trước hết cần giáo dục cho mọi tầng lớp nhân dân thấy rõ chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" là trách nhiệm và nghĩa vụ của mọi công dân: "Nếu nhà ai bị mất cắp, mất trộm, thì hô hoán lên và cả xóm, cả làng đuổi bắt kẻ trộm. Khi của công bị mất cắp, mất trộm thì mọi người đều có trách nhiệm vạch mặt kẻ gian và đưa nó ra pháp luật vì mọi người đều có nghĩa vụ giữ gìn của công...".

(Xem tiếp trang 4)

● HÙNG HÀ Phát động ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa"

Sáng ngày 2/6, huyện Hùng Hà tổ chức phát động ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh, Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2017).

Đợt ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" của huyện tập trung cao điểm từ ngày 27/5 đến ngày 27/7/2017. Theo đó, các đơn vị, địa phương, tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện ủng hộ bằng tiền, ngày công lao động, vật liệu xây dựng... để tu bổ, tôn tạo, xây dựng công trình ghi công liệt sĩ, nhà ở cho người có công; tổ chức khám chữa bệnh cho đối tượng chính sách; tạo việc làm cho thân nhân người có công...

Ngày trong buổi sáng phát động đã có gần 100 lượt tổ chức, cá nhân trên địa bàn huyện ủng hộ quỹ "Đền ơn đáp nghĩa" số tiền hơn 1,5 tỷ đồng.

MAI THỤ

● QUỲNH PHỤ Tuyên dương giáo viên, học sinh đạt thành tích xuất sắc năm học 2016 - 2017



Sáng ngày 2/6, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Quỳnh Phụ tổ chức tuyên dương học sinh giỏi năm học 2016 - 2017.

Năm học 2016 - 2017, chất lượng giáo dục ở các cấp học của huyện Quỳnh Phụ tiếp tục ổn định và có hướng phát triển tốt, chất lượng giáo dục mũi nhọn được quan tâm, có nhiều học sinh đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi, các cuộc giao lưu cấp huyện, cấp tỉnh và cấp quốc gia.

(Xem tiếp trang 4)
TRẦN CƯỜNG

TẠO SỨC BẬT CHO NUÔI TÔM NƯỚC LỢ

(Xem trang 2)



Sản xuất tôm giống tại Công ty Phương Nam (Thái Thụy).

▶ THÁI THỤY Giải tỏa 3.619 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông

Sáng ngày 2/6, UBND huyện Thái Thụy sơ kết thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép vỉa hè, lòng, lề đường, hành lang an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn tỉnh; Chỉ thị số 06 của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý đề điều, thủy lợi, chủ động phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn năm 2017; Chỉ thị số 11 của UBND tỉnh về việc giải tỏa, chống lấn chiếm, sử dụng trái phép trong phạm vi hành lang bảo vệ công trình cầu, cống, đường thủy nội địa, công trình thủy lợi và đề điều trên địa bàn tỉnh.

Thực hiện Chỉ thị số 04 của UBND tỉnh, huyện Thái Thụy đã giải tỏa được 3.619 trường hợp vi phạm hành lang an toàn giao thông, đạt 99%. Trong đó có 1.862 trường hợp hộ gia đình tự tháo dỡ, 1.757 trường hợp vi phạm do các ngành chức năng của huyện, xã tháo dỡ. Hiện nay, các tuyến đường trên địa bàn huyện đã cơ bản thực hiện xong việc giải tỏa. UBND các xã, thị trấn tiếp tục rà soát, xác định ranh giới đất được giao sử dụng của các tổ chức, cá nhân để giải tỏa phần diện tích đất vi phạm.

(Xem tiếp trang 4)
TRẦN TUẤN

▶ THAIBINH SEED Ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược với doanh nghiệp Trung Quốc

Mới đây, lãnh đạo Công ty Cổ phần Tổng công ty Giống cây trồng Thái Bình (Thai Binh Seed) đã ký biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược toàn diện trong lĩnh vực giống cây trồng (gồm giống lúa và ngô) với Công ty Cổ phần Hữu hạn Giống cây trồng Khoa Hội (Phúc Kiến - Trung Quốc). Đây là sự hợp tác ở tầm cao mới, quy mô lớn. Qua đó, hai bên sẽ khai thác lợi thế về công nghệ, thiết bị, điều kiện vật chất của nhau. Khoa Hội sẽ lai tạo giống theo đơn đặt hàng của Thai Binh Seed với các tiêu chí cụ thể về năng suất, chất lượng và khả năng chống chịu sâu bệnh, phù hợp với điều kiện thời tiết và thị hiếu thị trường Việt Nam. Thai Binh Seed sẽ bố trí diện tích ruộng đất để tiến hành khảo nghiệm các tổ hợp giống mới và cử đội ngũ nhân viên kỹ thuật hỗ trợ cho việc sản xuất.

NGỌC MAI

QUY CHẾ TUYỂN SINH 2017

Bảo đảm quyền lợi cho thí sinh khi xét tuyển theo nhóm

(Xem trang 3)